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บริษทั อีสเทอรน์ สตาร ์เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทัครั้งที่ 1/2568 

_______________________________ 

เวลาและสถานท่ี 

 ประชุมเมื่ อวันที่  28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ส านักงานของบริษัท เลขที่  898  

อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุม

ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์

เร่ิมการประชุม 

 นายศักดิ์ชัย วิรุฬห์ชีว ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทและเลขานุการที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น

และชี้ แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้จัดการประชุมในครั้ งนี้ เป็นการประชุม 

ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสเ์พียงรูปแบบเดียว โดยบริษัท โอเจ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจัดประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้จัดการระบบการประชุม 

ในครั้ งนี้  โดยจะท าการประชุมผ่านสื่ออ ิเล ็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการที ่กฎหมายก าหนด   

ทั้งนี้  บริษัทได้มีการบันทกึภาพและเสยีงในการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทศัน์  

 หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้  มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุม

ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ด้วยตนเองจ านวน 4 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้ 62,764,901 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ

จ านวน 24 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้ 3,209,267,696 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ราย 

นับเป็นจ านวนหุ้นรวม 3,272,032,597 หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้งหมด 5,022,246,185 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

65.15 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว 

 เลขานุการที่ประชุมได้แนะน ากรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้  

ให้ที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้  

กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์

 1. นายวิรัช  ไพรัชพิบูลย์  ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 

 2. นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์  รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร 

 3. นางสนุันทา  เตียสวุรรณ์  กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ 

       กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 4. นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 

    และพิจารณาค่าตอบแทน 

 5. นายเจษฎา พรหมจาต  กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 

    พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 

 6. นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ กรรมการ 
 7. นายทนิวรรธน์ มหธราดล  กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 8. นายฐิติวุฒิ  สขุพรชัยกุล  กรรมการ และกรรมการบริหาร 

 9. นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์ กรรมการ และกรรมการบริหาร  
 10. นายไพโรจน์  วัฒนวโรดม กรรมการผู้จดัการ 

 

 

 



 2 

 กรรมการท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 

 1. ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการ 

 ทั้งนี้  บริษัทมีกรรมการจ านวน 11 คน มาประชุมจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 91 ของจ านวน
กรรมการทั้งหมด 

 และมีผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ คือ นายศุภฤกษ์ ศศิปภาณุวัฒน์ และ 

ผู้ สอบบัญชีของบริ ษัท คือ  นายชยพล ศุภ เศรษฐนนท์  ก็ได้ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิกส์ 

เพื่อช่วยคณะกรรมการชี้แจงข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นด้วยแล้ว 

 เลขานุการที่ประชุมได้ชี้ แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวิธีการส่งค าถามในแต่ละวาระของการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้จะปฏบิัติดังนี้  

  1. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามในแต่ละวาระโดยการพิมพ์ค าถามของท่านทาง Q & A ในโปรแกรม 

Zoom แล้วกดปุ่ ม Enter เพื่อส่งค าถามเข้ามายังระบบ 

  2. ในการถามค าถามแต่ละครั้ ง ขอความกรุณาให้ผู้ เข้าร่วมประชุมโปรดแจ้งชื่อและนามสกุล  

พร้อมระบุ ว่าท่ านเป็นผู้ ถือ หุ้นหรือเป็นผู้ รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามค าถามทุกครั้ ง  เพื่ อประโยชน์ 

ในการจดบันทกึการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน 

 ส าหรับวิธกีารลงมติในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ จะปฏบิัติดังนี้  

 1. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome 

หรือ Web Browser เพื่ อท าการลงคะแนนในแต่ละวาระที่เมนู E-Voting เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว  

ระบบจะมี Pop-up สอบถามอีกครั้ งหนึ่ งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลง เพื่ อเป็นการยืนยัน 

การลงคะแนน 

 2. กรณีที่ผู้ ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถท าได้ด้วยการกดเลือกลงคะแนนใหม่ 

อกีครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดการลงคะแนนไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปล่ียนการลงคะแนนได้ 

 3. เมื่ อผู้ ถื อ หุ้ นลงคะแนน เสร็จ เรี ยบ ร้อยแ ล้ว ขอให้ กลับม ายังห น้ าโปรแกรม  Zoom  

หน้า E – meeting เพื่อรับชมภาพและเสยีงของการประชุมต่อไป 

 4. ระบบจะท าการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ ถือหุ้นที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting  

และผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ 

 5. หากผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนใดๆ เลย จะถือว่า เห็นด้วย และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย 

หรืองดออกเสยีง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติหรือเหน็ด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท 

 6. ผู้ถือหุ้นมีสทิธลิงคะแนนเสยีงหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่ 

 7. การนับผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ จะน าคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสยีงไม่เหน็ด้วย

และงดออกเสียง ไปหักออกจากจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ในแต่ละวาระ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจ านวนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้  โดยได้นับคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะ 

ที่ลงคะแนนเสยีงล่วงหน้าไว้ด้วยแล้ว 

 8. ประธานที่ประชุมจะมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้สอบถามมติจากที่ประชุมและแจ้งผล

การลงมติให้ที่ประชุมทราบ 
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 ทั้งนี้  การเข้าร่วมประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการถามค าถาม การตอบค าถามและ 

การลงคะแนนเสยีงได้มีการชี้ แจงขั้นตอนรายละเอียดให้กับผู้ถือหุ้นทราบตามคู่มือการเข้าใช้งานระบบ E-AGM  

ซึ่งถูกส่งไปยังอเีมล์ที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งมาแจ้งไว้กบับริษัทแล้ว 

 หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสบปัญหาทางด้านเทคนิค สามารถโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ บริษัท โอเจ อนิเตอร์

เนชั่นแนล จ ากดั ที่เบอร์ 02-079-1811 

 เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ท าการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของ

บริษัทสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง

เป็นกรรมการส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2568 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดผ่านทางเวบ็ไซต์

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2568  

ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีการเสนอเรื่องใดๆ จากท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 เลขานุ ก ารที่ ป ระ ชุม ได้ เรี ยน เชิญ  น ายวิ รั ช  ไพ รัชพิ บู ล ย์  ป ระธานกรรมการ  ท าห น้ าที่ 

ประธานที่ประชุมเพื่อกล่าวเปิดประชุมต่อไป 

 ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ ได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ  

ของบริษัทแล้ว ประธานจึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล 

เอสเตท จ ากัด (มหาชน) และประธานได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย วิรุฬห์ชีว เลขานุการที่ประชุมและทีมงาน

ช่วยด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสต่์อไป 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทัครั้งที่ 1/2567 

  เลขานุการที่ประชุมได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 

1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 และบริษัทได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ 

ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกบัหนังสอืเชิญประชุมแล้ว 

 เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อความที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่? เมื่อไม่มี

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อความขอแก้ไข เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มติ : หลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ท่ีประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ของ

บริษทัครั้งท่ี 1/2567 ว่าถูกตอ้ง โดยท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของ 

ผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงันี้  

มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 28 3,272,032,597 100 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง  - - - 

รวม 28 3,272,032,597 100 
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วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมาและรายงาน

ประจ าปี 2567 

 เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญ นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม กรรมการผู้ จัดการ เป็นผู้ รายงาน 

ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมพิจารณา 

 นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม กรรมการผู้ จัดการ ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริษัทได้น าเสนอ 

ผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2567 และแผนธุรกิจปี 2568 ดังนี้  ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2567 

บริษัทมีโครงการรวม 12 โครงการ ได้แก่ โครงการในกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 65 และโครงการ  

ในจังหวัดระยอง คิดเป็นร้อยละ 35 ซึ่ งโครงการในกรุงเทพมหานครมีมูลค่าโครงการ 4,100 ล้านบาท  

โดยร้อยละ 95 เป็นโครงการคอนโดมิเนียมในราคา 3-5 ล้านบาท และเป็นคอนโดมิเนียม Low- Rise  

เป็นส่วนใหญ่ประมาณเกือบร้อยละ 70 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 5 เป็นโครงการแนวราบที่เพิ่มเติมเข้ามา  

โครงการเก่า ได้แก่ โครงการเอสทารา เฮเว่น พัฒนาการ 20 และ  โครงการใหม่ ได้แก่ โครงการเอสตัน

ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ ในราคา 3-5 ล้านบาท เป็นการเพิ่มเติมเข้ามาในปี 2567 และโครงการในจังหวัดระยอง 

มูลค่าโครงการ 2,200 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นโครงการในราคา 5-15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55 และ 

โครงการในราคา 3-5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45 ซึ่งปี 2567 ได้มีการน าโครงการในราคา 5-15 ล้านบาท  

เข้ามาเสริม โครงการในราคา 3-5 ล้านบาท โดยมีผลงานดังนี้  

 ในปี 2567 มี 3 มิติ แบ่งเป็น (1) ยอด Pre-Sale อยู่ที่เกอืบ 1,700 ล้านบาท เปรียบเทยีบปี 2566 

กับปี 2567 บริษัท Gross คิดเป็นร้อยละ 7 (2) ยอด Revenue อยู่ที่ 1,851 ล้านบาท เปรียบเทียบปี 2566  

กับปี 2567 บริษัท Growth คิดเป็นร้อยละ 40 (3) ยอด Net Profit  อยู่ที่ 34 ล้านบาท เปรียบเทียบปี 2566 

กับปี 2567 บริษัท Growth คิดเป็นร้อยละ 13 ซึ่งจะให้เห็นภาพ ดังนี้  (1) ยอดโอนกรรมสิทธิ์ ตั้งเป้าหมาย 

1,732 ล้านบาท โอนกรรมสิทธิ์ 1,812 ล้านบาท Achieve คิดเป็นร้อยละ 104 ซึ่ง Sold Out มี 3 โครงการ 

ได้แก่ (1) โครงการเอสทารา เฮเว่น พัฒนาการ 20 ทาวน์โฮม มูลค่า 7-12 ล้านบาท (2) โครงการควินทารา  

อาเท่ สุขุมวิท 52 และ (3) โครงการบรีซ แอท อีสเทอร์น สตาร์ ฟอเรสโต้ อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  

โดยจุดที่เป็น Highlight สามารถโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมได้มูลค่า 800 ล้านบาท ซ่ึงเป็นคอนโดมิเนียม 

Low-Rise และสิ่งที่น่าสนใจคือคอนโดมิเนียม โครงการควินทารา มาย’เจน รัชดา-ห้วยขวาง โอนกรรมสิทธิ์ได้ 

500 ล้านบาท ซึ่งจะต่อเนื่องในปี 2568 และบริษัทได้มีการเปิดโครงการใหม่ 2 โครงการ เป็นโครงการแนวราบ 

(1) โครงการเอสตัน ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ ทาวน์โฮม ในราคา 3-5 ล้านบาท (2) โครงการเวลาน่า ไฮด์  

อู่ตะเภา-บ้านฉาง ในราคา 5-9 ล้านบาท เพิ่มเติมเข้ามาอีกเช่นกัน ซึ่ งช่วยแก้ปัญหาบ้านที่ราคาต ่ากว่า  

5 ล้านบาท จึงมีผลท าให้ยอดโอนกรรมสิทธิ์ถึง 1,812 ล้านบาท และบริษัทมี Backlog เป็นคอนโดมิเนียม 

อยู่เกือบ 2,000 ล้านบาท จะมีการโอนกรรมสิทธิ์เป็นโครงการคอนโดมิเนียมประมาณ 1,000 ล้านบาท เป็น

โครงการแนวราบที่ยกมาอีก 163 ล้านบาท และปี 2569 เป็นคอนโดมิเนียมส่วนหน่ึงจะโอนกรรมสิทธิ์ 

ในปีถัดไปอกี 769 ล้านบาท 

 แผนธุรกิจปี 2568 

 บริษัทมีแผนธุรกิจก่อนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในกรุงเทพมหานคร และนโยบายการจัดเกบ็ภาษี  

ของโดนัลด์ทรัมป์ บริษัทจะเป็น NEXT STEP GROWTH ตั้ งเป้าหมายไว้ที่  2,000 ล้านบาท ซึ่ งในภาพ  

Macro Economics เศรษฐกิจไทยเป็นอย่างไร วัสดุก่อสร้างมีแนวโน้มอย่างไร และความยืดเย้ือทั้งหลาย  
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แต่มีปัจจัยใหม่ที่ เข้ามา 2 ปัจจัย ได้แก่  (1) เหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่ อวันที่  28 มีนาคม 2568 และ  

(2) นโยบายการจัดเกบ็ภาษีของโดนัลด์ทรัมป์ ในเรื่องแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้ นบริษัทมีโครงการคอนโดมิเนียม  

ที่ตั้งไว้มูลค่าเกือบ 1,000 ล้านบาท  มีคอนโดมิเนียม Low-Rise ประมาณ 600 ล้านบาท ยังขายได้ตามปกติ 

แต่โครงการคอนโดมิเนียม High-Rise โครงการควินทารา มาย’เดน โพธิ์นิมิตร จะโอนกรรมสิทธิ์ไตรมาสที่ 4  

ของปี 2568 และในปี 2568 บริษัทได้มีการเปิดโครงการใหม่ มูลค่า 10-25 ล้านบาท บริษัทได้พบว่าลูกค้าหลาย

รายที่มีความกังวลเรื่องคอนโดมิเนียมเริ่มหาบ้านเป็น Safe Zone มากขึ้ น ซึ่งได้มีแผนมองหาโครงการบ้านแล้ว 

ส่วนนโยบายการจัดเก็บภาษีของโดนัลด์ทรัมป์ที่จะท าให้ราคาวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้ น บริษัทได้ท าสัญญาเรื่อง 

ราคาวัสดุก่อสร้างไว้ 2 ปี หมดแล้ว ปัจจัยส าคัญปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงแล้ว (1) เรื่องจดทะเบียนจ านองภาษีทั้งหลาย 

ที่ บ้ านต ่ าก ว่า 7  ล้ านบาท  ประกาศใช้แ ล้วเมื่ อ วันที่  21  เมษายน  2568   ซึ่ ง เป็นผลดี ต่ อบริ ษั ท 

เพราะมี โครงการแนวราบต ่ ากว่า 7ล้านบาท หลายโครงการและโครงการคอนโดมิ เนียม Low–Rise 

ในกรุงเทพมหานคร มูลค่า 3-5 ล้านบาท (2) มาตรการ LTV จะมีการประกาศใช้วันที่ 2 พฤษภาคม 2568  

ได้มีการขยายบ้านราคา 10 ล้านบาท ขึ้นไปจะไม่มีการใช้ มาตรการ LTV แล้ว ดังนั้น บริษัทได้เปิดโครงการบ้าน

มูลค่า 10-25 ล้านบาท ท าให้เสริมกัน และรอในวันที่ 30 เมษายน 2568 จะมีการประกาศลดดอกเบี้ ยเป็นร้อยละ 

0.25 หรือไม่ หากลดจะเป็นร้อยละ 1.75 จะมีผลท าให้อตัราดอกเบี้ยลดลงอีก ซึ่งตอบค าถามจากผู้ถือหุ้นหลาย

ท่านได้ว่าในปี 2568 บริษัทมีแผนที่จะด าเนินการ ดังนี้  (1) Segment สร้างบ้านแพงมากขึ้น มูลค่า 10-25 ล้านบาท 

และท าโครงการแนวราบมากขึ้ น โดยในปี 2567 บริษัทมีคอนโดมิเนียม ร้อยละ 65 ส่วนในปี 2568  

จะมีคอนโดมิเนียม ร้อยละ 50 (2) Speed เร่งเปิดโครงการให้เรว็ข้ึน เนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ท าให้บ้าน

มูลค่า 10-25 ล้านบาท เป็นที่น่าสนใจ ปัจจุบันบริษัทมีโครงการแนวราบอยู่ 2 โครงการ โดยได้มีการเร่งรัด

โครงการสามารถท าให้โครงการสามารถเปิดได้เรว็ข้ึนอย่างน้อย 1–2 เดือน เป็นการสอดรับกบัคนไทยที่ค่อนข้าง

มีฐานะที่ซื้อคอนโดมิเนียม High-Rise 30-40 ชั้น เริ่มมองหาบ้านมากขึ้น (3) Quality ปรับคุณภาพของสินค้า

และบริการ เพราะท า Segment 10-25 ล้านบาท (4) Connection ส าคัญที่สุดโดยทุก 3 เดือน  บริษัทมีการสร้าง

ความสัมพันธ์กับธนาคารสินเชื่อรายย่อย โดยมีธนาคารที่สนับสนุนบริษัท 10 แห่ง ซึ่ งมีธนาคาร 5 แห่ง  

ที่เป็นพันธมิตรกับบริษัท โดยในทุก 3 เดือน บริษัทจะ Update กับธนาคารและน า Criteria ของธนาคารมาหารือกัน 

ซึ่งในวันที่ 29 เมษายน 2568 จะมีการหารือกันก่อนจบไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 และในไตรมาสที่ 2 ของปี 

2568 กจ็ะหารือกับธนาคารรายย่อย หากขายได้แต่โอนกรรมสิทธิ์ไม่ได้กไ็ม่ส าเร็จ เป็นตัวอย่างให้เห็นภาพ 

ว่าปี 2567 เหตุใดบริษัทจึงสามารถโอนกรรมสทิธิ์ได้ถึง 1,800 ล้านบาท โดยบริษัทมีพันธมิตรกับธนาคารรายย่อยด้วย 

และเรื่อง Supply Chain ที่ได้ท าสญัญาไว้ 2 ปี ในเรื่องราคาวัสดุก่อสร้าง 

 ในปี 2568 ยังตั้งเป้าหมายไว้ที่ 2,000 ล้านบาท และมีการเปิดโครงการบ้าน 3 โครงการ คือ   

(1) โครงการแกรนด์ เวลาน่า คราวน์ กาญจนา-พุทธมณฑล สาย 1  ซึ่ง Crown หมายความว่าเป็นโครงการที่ติดมงกุฎ 

เป็น Segment 10- 25 ล้านบาท โดยตั้งเป้าหมายจะเปิดโครงการในเดือนกันยายน - เดือนตุลาคม 2568  

แต่เนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวจึงได้เร่งรัดเพื่อให้สามารถเปิดโครงการได้เร็วขึ้ นในเดือนสิงหาคม 2568 

เพื่ อตอบสนองลูกค้าที่มีฐานะและเป็น Safe Zone ที่ เป็นแนวราบ (2) โครงการแกรนด์  เวลาน่า คราวน์  

อู่ตะเภา-บ้านฉาง  Segment 12 - 15 ล้านบาท ได้มีการตั้งเป้าหมายจะเปิดโครงการในเดือนมิถุนายน 2568 

แต่ได้เร่งรัดจะเปิดโครงการในเดือนพฤษภาคม 2568 เพื่อมารองรับสนามบินอู่ตะเภาที่ก าลังจะเปิด และรองรับ 

Supplier และ Supply Chain ที่ท าสนามบินเข้ามาซื้ อบ้านโครงการของบริษัทแล้ว และ (3) โครงการเวลาน่า 

แอท ฟอเรสโต้ บูรพาพัฒน์-สขุุมวิท อ าเภอบ้านฉาง เตรียมเปิดโครงการในไตรมาสที่ 4 ของปี 2568  Segment 

5-9 ล้านบาท ซึ่งพบว่า ลูกค้าที่อ าเภอบ้านฉาง Segment 5-9 ล้านบาท ไม่ติดปัญหาใด  หากต ่ากว่า 5 ล้านบาท  
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อาจจะมีติดปัญหาบ้าง ในส่วนของธุรกิจใหม่ Property Management ซึ่ งจะเป็นรายได้เข้ามา ซึ่ งตอนนี้   

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์เรียล เอสเตท จ ากัด (มหาชน) มีความเปลี่ยนไป หากพูดถึงบริษัทจะนึกถึงโครงการ

คอนโดมิเนียม แต่ปัจจุบันเริ่มมีโครงการแนวราบเข้ามา เช่น โครงการเวลาน่า ไฮด์ อู่ตะเภา-บ้านฉาง  

มูลค่า 6-9 ล้านบาท โครงการแกรนด์ เวลาน่า มูลค่า 7-10 ล้านบาท เหลือเพียง 3 ยูนิต ซึ่งจะขายหมดแล้ว 

ปั จ จุบั นมี  โครงการแกรนด์  เวลาน่ า คราวน์  มู ลค่ า 10-20 ล้ านบาท ซึ่ งมี ที่ อู่ ตะเภา-บ้ านฉาง และ 

ถนนกาญจนา - พุทธมณฑล สาย 1 เติมเข้ามา บริษัทมีโครงการคอนโดมิเนียม 3 แห่ง ได้แก่ โครงการควินทารา 

ภูม สุขุมวิท 39 ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 39 โครงการควินทารา มาย’เซน พร้อมพงษ์ ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 39 และ

โครงการควินทารา มาย’เจน รัชดา-ห้วยขวาง ตั้ งอยู่ที่ซอยรัชดา 12 ซึ่ งได้มีผู้ ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้า 

มาสอบถามว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2568 ส่งผลกระทบต่อโครงการบริษัทอย่างไรบ้าง 

โดยในวันที่ 29- 30 มีนาคม 2568 ทีมงานของบริษัทได้เข้าตรวจสอบพื้ นที่ ปรากฎว่าโครงการคอนโดมิเนียม

ทั้ง 3 โครงการ ของบริษัทดังกล่าวไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด และมีลูกค้ามาสอบถามขอเช่าห้อง

คอนโดมิเนียมเป็นจ านวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่มาจากคอนโดมิเนียม High–Rise ที่อยู่บริเวณรอบๆ โครงการของ

บริษัท ณ วันที่ 1–27 เมษายน 2568 โครงการคอนโดมิเนียมทั้ง 3 โครงการมีลูกค้าเข้ามาชมโครงการ  

10-15 ราย และมีลูกค้าจองโครงการคอนโดมิเนียม Low-Rise 3-12 ห้อง ส่วนโครงการควินทารา มาย’เดน  

โพธิ์นิมิตร มีการขายและโอนกรรมสิทธิ์ 388 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 63 มูลค่าเกือบ 1,400 ล้านบาท และ 

ยังมีลูกค้าเข้ามาชมอยู่อย่างต่อเนื่อง และหลังเทศกาลสงกรานต์มีลูกค้าจองห้อง และก าลังจะมีจองเข้ามา  

ซึ่งมีลูกค้าขอคืนห้องเพียง 8 ห้อง จาก 388 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 2 และมีลูกค้าบางส่วนที่มีความกงัวลจึงขอย้าย

จากชั้น 40 มาเป็นชั้น 15 และ ชั้น 12 อีกทั้งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า 0 เมตร จึงตอบโจทย์

ลูกค้าได้ระดับหนึ่ งและความแข็งแรงไม่ติดปัญหาอย่างไร ซึ่ งยอด  Pre-Sale ที่ตั้ งเป้าหมายไว้ ได้แก่  

โครงการคอนโดมิเนียม ร้อยละ 53 และโครงการแนวราบประมาณร้อยละ 47 หรือโดยเปรียบเทียบปี 2567 

โครงการคอนโดมิเนียม ร้อยละ 65 เนื่องจากไม่ได้มีการวางแผนเรื่องเหตุการณ์แผ่นดินไหว แต่เนื่องจาก

คณะกรรมการบริษัทและทีมงานบริษัทได้มีการพิจารณาแล้วว่า โครงการคอนโดมิเนียมน่าจะติดปัญหาจึงปรับ

ลดลงมาและเพิ่ ม โครงการแนวราบขึ้ นมา ท าให้ลดความเสี่ ยงได้ ในระดับหนึ่ ง และได้ เพิ่ ม Segment  

10-25 ล้านบาท เข้ามาอีกซึ่งพบว่าลูกค้าบ้านที่ต ่ากว่า5 ล้านบาท มีปัญหาหนี้ ครัวเรือน ส่วนคอนโดมิเนียม

โครงการควินทารา มาย’เดน โพธิ์ นิมิตร High-Rise มีผลกระทบต่อเรื่ องการเงินหรือไม่ เพราะมีการ

ตั้งเป้าหมาย 500 ล้านบาท โดยในเป้าหมาย 2,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25 แต่ว่ามี Backlog เกิน  

1,400 ล้านบาท โดยเบื้ องต้นคาดว่า Reject Rate ร้อยละ 50 ก็จะเหลือ 700 ล้านบาท ปรากฏว่า 

โครงการคอนโดมิเนียม Reject Rate เพียงร้อยละ 30 เท่านั้น ซึ่งได้เตรียมการโดยน าโครงการแนวราบเติมเข้ามา 

โดยประมาณเดือนพฤษภาคม 2568 จะเริ่มตรวจ อ. 5 ของโครงการควินทารา มาย ’เดน โพธิ์ นิมิตร  

ซึ่งโครงการควินทารา มาย’เดน โพธิ์นิมิตร เป็นตึก 40 ชั้น ที่มีโครงสร้างที่แขง็แรงมาก และไม่พบความเสียหายใดๆ 

ทั้งสิ้น เดือนมิถุนายน 2568 จะมีการท า Financial Day โดยจะเชิญลูกค้ามาขอสินเชื่อ Pre-Approve และจะเชิญ

ลูกค้ากลุ่มแรกเข้าชมตึกโครงการคอนโดมิเนียม และเชิญวิศวกร มาท า Simulate ให้เห็นถึงความแขง็แรงและ

สร้างความเชื่อมั่นในการตรวจตึกไปพร้อมกันกับบริษัท และจัดท าการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ ได้เตรียมท าระบบ 

Smart Sensors แผ่นดินไหวในตึกนี้อกีด้วย เพื่อให้ลูกค้ารู้สกึมีความมั่นใจความปลอดภัยมากขึ้น 
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 ส าหรับโครงการที่เตรียมเปิดมีโครงการ ดังนี้  (1) โครงการแกรนด์ เวลาน่า คราวน์ อู่ตะเภา-บ้านฉาง  

Segment 10-15 ล้านบาท ตั้ งอยู่ใกล้กับโครงการแกรนด์ เวลาน่า 1 ทั้ งนี้  ได้ตั้ งเป้าหมายเปิดโครงการ 

ในเดือนมิถุนายน 2568 แต่ขยับมาเป็นเดือนพฤษภาคม 2568 ซึ่ งในปี 2567 ได้ ท าการทดลองเปิด 

โครงการแกรนด์ เวลาน่า พูลวิลล่า มูลค่าประมาณ 20 ล้านบาท มีจ านวน 6 หลัง และโอนกรรมสทิธิ์แล้ว 4 หลัง  

และล่าสุดธนาคารได้อนุมัติสินเชื่อให้กับลูกค้าส าหรับบ้านหลังที่ 5 เรียบร้อยแล้ว ในราคา 17.9 ล้านบาท 

ปัจจุบันเหลืออีก 1 หลัง ทั้งนี้  ได้พบลูกค้ากลุ่มหนึ่ งที่สนใจต าแหน่งที่ดินอยู่ห่างจากพัทยาใต้ขึ้ นทางด่วน 

มาเพียง 30 นาที ลูกค้าจากพัทยาใต้ อ าเภอสัตหีบมาซ้ือบ้านของบริษัท จากการสอบถามลูกค้า ลูกค้าสามารถ

เดินทางไปท างานที่พัทยาได้ ซึ่งปัจจุบันพัทยาใต้มีชาวรัสเซียและชาวจีนอยู่มาก อีกทั้งโครงการบ้านของบริษัทมี

โรงเรียนนานาชาติ 2 แห่ง ติดกับโครงการ ซึ่ง Segment นี้ตอบโจทย์ลูกค้า (2) โครงการแกรนด์ เวลาน่า คราวน์ 

กาญจนา-พุทธมณฑล สาย 1  Segment 20-30 ล้านบาท เตรียมไว้เปิดเดือนกันยายน 2568 แต่เร่งขยับเป็น

เดือนสงิหาคม 2568 และ (3) โครงการเวลาน่า แอท ฟอเรสโต้ บูรพาพัฒน์-สขุุมวิท 

 และขอเรียนว่าที่อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง มีที่ดินอยู่ 2 แปลง โครงการแรกอยู่รอบสนามกอล์ฟ 

มีเนื้ อที่ดิน 300 -400 ไร่ และอีกโครงการอยู่ถนนบูรพาพัฒน์ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมนิคมมาบตาพุด ซึ่งโครงการนี้  

ได้มีร้านสะดวกซื้ อ 7-11 มาเปิดแล้ว บ้านราคา 5-9 ล้านบาท จะเป็นที่ดิน 60–90 ตารางวา เริ่มมีลูกค้า

สอบถามว่ามีที่ดินแปลงใหญ่หรือไม่ 

 เนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวบริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจ  ซึ่งได้มีการพิจารณามา 2 ปีแล้ว 

และ คณะกรรมการบริษัทได้มีการแนะน าว่า ปี 2568 ตั้งเป้าหมาย 2,000 ล้านบาท ปี 2569 ตั้งเป้าหมาย  

2,500 ล้านบาท ปี 2570 ตั้งเป้าหมาย 2,900 ล้านบาท และปี 2571 ตั้งเป้าหมาย 3,000 ล้านบาท โดยมี  

การเริ่มลดทอนคอนโดมิเนียม และเป็นโครงการแนวราบ และพยายามขยับ Segment 5–20 ล้านบาท  

การลงทุนซื้ อที่ดินยังคงซื้ ออยู่ และเพิ่ งซื้ อที่ดินตามแผนในส่วนที่ดินอ าเภอบ้านฉาง เพิ่ ม เติมเข้ามา  

ส่วนโครงการคอนโดมิเนียมที่ท า High-Rise ขอเว้นก่อน และมีผู้ถือหุ้นสอบถามว่าโครงการมีการท าประกันไว้

หรือไม่ โดยโครงการคอนโดมิเนียมทุกแห่งไม่ว่า 8 ชั้น  Low-Rise ที่โอนกรรมสิทธิ์กอ็ยู่ในประกันทั้งหมด  

ซึ่งโครงการคอนโดมิเนียมมี 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม (1) โครงการคอนโดมิเนียม Low-Rise 3 โครงการ คือ 

โครงการควินทารา มาย’เซน พร้อมพงษ์ โครงการควินทารา ภูม สุขุมวิท 39 และโครงการควินทารา มาย’เจน 

รัชดา-ห้วยขวาง ได้จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลและมีประกันทั้งหมดและคุ้มครองกรณีแผ่นดินไหวทุกห้อง  

โดยในช่วงเกิดเหตุแผ่นดินไหววันที่ 28 มีนาคม 2568 ไม่มีความเสียหาย หากมีความเสียหายเล็กน้อย

สามารถเคลมประกันได้ห้องละ 100,000 บาท กลุ่ม (2) โครงการควินทารา มาย’เดน โพธิ์นิมิตร อยู่ระหว่าง

ก่อสร้างได้ท าประกนัเรียบร้อย ซึ่งจากการตรวจสอบแล้ว ไม่พบความเสยีหาย 

  นอกจากนี้  บริษัทได้มีการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย 

หรือที่เรียกว่า “CAC” เมื่อวันที่  13 มกราคม 2568 เรียบร้อยแล้ว ซึ่ งปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างย่ืนขอ 

การรับรองจาก CAC ทั้งนี้  บริษัทได้ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันในการด าเนินธุรกิจ  

ของบริษัทมาโดยตลอด และได้มีการติดตามประเมินผลของมาตรการควบคุมความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน  

และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในทุกๆ ปี โดยในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนหรือ 

การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกบัการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด 

  นางสาวพิมพิศาภัสณ์ ตั้ งตรงจิตร ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามว่า เหตุใดโครงการแกรนด์ เวลาน่า  

สามารถเปิดโครงการได้เรว็ข้ึน 1-2 เดือน 
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  นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้ แจงว่า อันดับ (1) มาจากคณะกรรมการบริษัท

และทีมงาน เนื่องจากบริษัทได้มีการวางแผนไว้ตั้งแต่ปี 2567 อันดับ (2) ได้มีโจทย์เรื่องการออกแบบ  

เรื่องผู้รับเหมาไว้พร้อม ในเรื่อง Supply Chain มีการท า Pre-Construction ไว้เรียบร้อยประกอบกบัเมื่อระบบ

การเงินที่แขง็แรง ผู้รับเหมากส็ามารถท างานได้ตามเป้าหมาย ส่วน Criteria ของแบบทั้งหลายบริษัทมีความ

เข้าใจในโจทย์ทั้งหลายที่มีอยู่เป็นอย่างไร บริษัทจึงสามารถเร่งงานได้ เพราะบริษัทมีระบบการเงินที่แขง็แรง 

  นางสาวพิมพิศาภัสณ์ ตั้งตรงจิตร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ส าหรับโครงการ Low-Rise ขอทราบ

จ านวนประมาณการของห้องที่ยังไม่ได้โอนกรรมสทิธิ์กบัห้องที่ยังไม่ได้ขาย 

  นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้ แจงว่า ส าหรับบางอย่างยังไม่สามารถตอบได้ 

เพราะยังไม่ได้เปิดเผยใน 56-1 รอให้อยู่ในรายงานเมื่อประกาศผลการด าเนินงานของไตรมาสที่ 1 ของปี 

2568 แล้ว สามารถดูได้จากในนั้น แต่ในเบื้ องต้นสามารถตอบได้เล็กน้อยว่าโครงการในกรุงเทพมหานคร  

ยังเป็นไปตามเป้าหมายของไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 

  นายพศวัต ผานิชชัย ผู้ถือหุ้น และนางสาวพิมพิศาภัสณ์ ตั้งตรงจิตร ผู้ถือหุ้น ได้ส่งค าถามล่วงหน้า

เพื่อสอบถามในที่ประชุม ซึ่งค าถามส่วนใหญ่สอบถามเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท ปี 2567  

โดยทางทมีเลขานุการได้ส่งค าถามให้กบั นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม กรรมการผู้จัดการ ซึ่ง นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม 

กรรมการผู้ จัดการ ได้รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบไปแล้วในวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงาน 

ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจ าปี 2567 ที่ได้น าเสนอไปดังกล่าว 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมแล้ว เลขานุการที่ประชุมได้สรุปว่าที่ประชุมรับทราบ 

ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจ าปี 2567 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจ าปีสิ้ นสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2567 

 เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญ นายศุภฤกษ์ ศศิปภาณุวัฒน์ ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีการเงิน 

และสารสนเทศ เป็นผู้ชี้ แจงรายละเอยีดให้ที่ประชุมพิจารณา 

  นายศุภฤกษ์ ศศิปภาณุวัฒน์ ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ รายงานสรุปตัวเลข

งบการเงินรวมสิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชี 

รับอนุญาตจาก บริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั ดังนี้  

  บริษัทมีรายได้จากการขาย ให้เช่า บริการ และรายได้อื่นรวม 1,883 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายรวม 

1,840 ล้านบาท ท าให้บริษัทมีก าไรสุทธิประมาณ 36 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีสินทรัพย์รวมประมาณ  

7,592 ล้านบาท โดยบริษัทมีสถานะการเงินดีมาก บริษัทมีหนี้ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 1,546 ล้านบาท และ

มีเงินสดอยู่ 376 ล้านบาท ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาได้จากงบการเงินที่บริษัทได้จัดส่ง  

ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสอืเชิญประชุมแล้ว 

  เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่? เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด 

มีข้อสอบถามเพิ่มเติมแล้ว เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
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มติ : หลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จของบริษทัประจ าปีสิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 ดงักล่าว โดยท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียง

เอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงันี้  

มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 28 3,272,032,597 100 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง  - - - 

รวม 28 3,272,032,597 100 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจัดสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2567 

 เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญ นายศุภฤกษ์ ศศิปภาณุวัฒน์ ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีการเงิน 

และสารสนเทศ เป็นผู้ชี้ แจงรายละเอยีดให้ที่ประชุมพิจารณา 

 นายศุภฤกษ์ ศศิปภาณวุัฒน์ ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า  

ในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทมีก าไรจากผลการด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกจิการจ านวน 27,171,846 บาท 

คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรส่วนหนึ่งไว้

เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 1,500,000 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน

ประจ าปี 2567 จากก าไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจ านวน 5,022,246,185 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 

0.01 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 50,222,461.85 บาท โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 (Record Date) และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2568  

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่? เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด 

มีข้อสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มติ : หลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจัดสรรก าไรส่วนหนึ่งเป็นทุนส ารอง

ตามกฎหมายจ านวน 1,500,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2567 

จากก าไรสะสมท่ียงัไม่จัดสรรให้แก่ผูถ้ือหุ้นของบริษัทจ านวน 5,022,246,185 หุ้น ในอัตราหุ้นละ  

0.01 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้ น 50,222,461.85 บาท โดยก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บั 

เงินปันผลในวัน ท่ี 8 พฤษภาคม 2568 (Record Date) และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวัน ท่ี  

27 พฤษภาคม 2568 โดยท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึง

มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงันี้  

มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 28 3,272,032,597 100 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง  - - - 

รวม 28 3,272,032,597 100 
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วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ  

 เลขานุการที่ประชุมได้ชี้ แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้  จะเป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมาย

และตามข้อบังคับของบริษัทที่ก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นทุกปี แต่กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งมีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการ

ของบริษัทได้อกี ดังนั้น จึงต้องมีกรรมการที่จะออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ 11 คน คือ 

4 คน โดยกรรมการที่อยู่ในต าแหน่งครบ 3 ปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2568 ได้แก่กรรมการ

ดังต่อไปนี้  

 1. นางสนุันทา เตียสวุรรณ์ 

 2. นางวรรณา        ธรรมศิริทรัพย ์ 

 3. นายทนิวรรธน์  มหธราดล และ 

 4. ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ 

 ทั้งนี้  บริษัทได้ท าการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัทเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2568 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด 

ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทตั้ งแต่วันที่  16 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่  

16 มกราคม 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น

กรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้  ความสามารถ และ

ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาดังนี้  

 (1) เลือกตั้ง นางสุนันทา เตียสุวรรณ์ และ นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออก

จากต าแหน่งตามก าหนดวาระในครั้งนี้  กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอสิระของบริษัทใหม่อกีวาระหนึ่ง 

 (2) เลือกตั้ ง นายตรรก บุนนาค และ นางสาวศุภิ ชชา ชัยพิพัฒน์  เป็นกรรมการใหม่แทน 

นายทินวรรธน์ มหธราดล และ ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนด

วาระในครั้งนี้  และได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอีก และ นางสาวศุภิชชา ชัยพิพัฒน์ เป็น

กรรมการอสิระของบริษัทด้วย 

 (3) เลือกตั้ง นายธนินทร์ ทรัพย์บุญเรือง เป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติมและเป็นกรรมการอิสระของ

บริษัท ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13. ที่ก าหนดให้กรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน  

ไม่เกนิ 12 คน 

 ทั้งนี้  คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติ

เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อก าหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ส าหรับ นางสุนันทา เตียสุวรรณ์  

แม้จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี แต่เมื่อค านึงถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์  

ทางธุรกิจ อีกทั้งความสามารถในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งกรรมการอิสระแต่ละท่านได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า  

ได้ปฏิบัติหน้าที่ ด้ วยความอิสระอย่างแท้จริงและที่ ผ่ านมาไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งและไม่มีส่วนได้เสีย 

ในการด าเนินกจิการของบริษัท 

 ส่วนรายนามและประวัติ  รวมทั้ งข้อมูลการเป็นกรรมการและหรือการถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มี 

หรืออาจมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทของกรรมการแต่ละท่าน 

ที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ งเป็นกรรมการนั้น บริษัทได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือ  

เชิญประชุมแล้ว 
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 ทั้งนี้  เนื่ องจากการลงมติเลือกตั้ งกรรมการของผู้ ถือหุ้นเป็นการลงมติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   

ซึ่งผู้ถือหุ้นมีความเป็นอสิระอยู่แล้ว จึงขออนุญาตให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อไม่ต้องออกจากระบบ 

 เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่? เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด 

มีข้อสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

มติ : หลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ท่ีประชุมมีมติ (1) เลือกตั้ ง นางสุนนัทา เตียสุวรรณ์ และ 

นางวรรณา ธรรมศิริทรพัย ์ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระในครั้งนี้  กลบัเขา้ด ารง

ต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง (2) เลือกตั้ ง นายตรรก บุนนาค และ

นางสาวศุภิชชา ชยัพิพฒัน ์เป็นกรรมการใหม่แทน นายทินวรรธน ์มหธราดล และ ดร.ชชัวิน เจริญรชัตภ์าคย ์

ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระในครั้งนี้  และไดแ้จ้งความประสงคไ์ม่ขอรบัการ

เสนอชื่อเป็นกรรมการอีก และ นางสาวศุภิชชา ชัยพิพัฒน์ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทด้วย และ  

(3) เลือกตั้ ง นายธนินทร ์ทรัพยบุ์ญเรือง เป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติมและเป็นกรรมการอิสระของบริษัท  

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 13. ท่ีก าหนดใหก้รรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่เกิน 12 คน 

โดยท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากและเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนนดงันี้  

 (1) นางสุนนัทา เตียสุวรรณ ์

มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 27 3,272,032,197 100 

ไม่เห็นดว้ย 1 400 - 

งดออกเสียง  - - - 

รวม 28 3,272,032,597 100 

 (2) นางวรรณา ธรรมศิริทรพัย ์

มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 28 3,272,032,597 100 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง  - - - 

รวม 28 3,272,032,597 100 

 (3) นายตรรก บุนนาค 

มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 28 3,272,032,597 100 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง  - - - 

รวม 28 3,272,032,597 100 
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 (4) นางสาวศุภิชชา ชยัพิพฒัน ์

มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 28 3,272,032,597 100 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง  - - - 

รวม 28 3,272,032,597 100 

 (5) นายธนินทร ์ทรพัยบุ์ญเรือง 

มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 28 3,272,032,597 100 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง  - - - 

รวม 28 3,272,032,597 100 

  

  

 ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงมีจ านวน 12 คน ดังรายนามต่อไปนี้  

 1. นายวิรัช  ไพรัชพิบูลย์ ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 

 2. นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์ รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร 

 3. นางสนุันทา เตียสวุรรณ์ กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 4. นางวรรณา  ธรรมศิริทรัพย ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 5. นายเจษฎา พรหมจาต กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 6. นางสาวศุภิชชา  ชัยพิพัฒน ์ กรรมการอสิระ 

 7. นายธนินทร์  ทรัพย์บุญเรือง กรรมการอสิระ 

 8.  นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ กรรมการ 

 9. นายตรรก  บุนนาค กรรมการ  

 10. นายฐิติวุฒิ สขุพรชัยกุล กรรมการและกรรมการบริหาร 

 11. นายณัฐวิทย ์ บุณยะวัฒน ์ กรรมการและกรรมการบริหาร 

 12. นายไพโรจน์  วัฒนวโรดม กรรมการผู้จัดการ  

วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการประจ าปี 2568 

 เลขานุการที่ประชุมได้ชี้ แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จ ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทก าหนดว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการจะต้อง

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปีที่ผ่านมาได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท และส าหรับเงินค่าตอบแทน  

ในปี 2568 นี้  คณะกรรมการบริษัทเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทน

ให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้  
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 (1) คณะกรรมการบริษัท 

  ประธานกรรมการ 120,000.- บาท 

  กรรมการ  50,000.- บาท 

 (2) คณะกรรมการบริหาร 

  ประธานคณะกรรมการบริหาร 20,000.- บาท 

  กรรมการบริหาร 10,000.- บาท 

 (3) คณะกรรมการตรวจสอบ 

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 20,000.- บาท 

  กรรมการตรวจสอบ 10,000.- บาท 

 (4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 20,000.- บาท 

  พิจารณาค่าตอบแทน 

  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000.- บาท 

 ยกเว้น กรรมการผู้จัดการไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว 

 โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในปีที่ผ่านๆ มา ปรากฏตามหนังสือ

เชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว 

 เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่? เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด 

มีข้อสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มติ : หลังจากท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ ให้ก าหนดค่าตอบแทนให้แ ก่

คณะกรรมการของบริษทัประจ าปี 2568 เป็นค่าตอบแทนรายเดือน โดยมีรายละเอียดตามท่ีคณะกรรมการ

บริษทัไดเ้สนอทุกประการ โดยท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงันี้  

มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 28 3,272,032,597 100 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง  - - - 

รวม 28 3,272,032,597 100 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2568 และก าหนดค่าตอบแทน 

 เลขานุการที่ประชุมได้ชี้ แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ จะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมาย  

โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ แต่กส็ามารถที่จะได้รับการแต่งตั้ง

ได้อีก ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้  นางกิ่งกาญจน์  

อศัวรังสฤษฎ์ หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกจิ หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสริิกุล หรือ นางสาวณรยา ศรีสุข 

ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 

2568 และขอเสนอให้ก าหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,490,000 บาท 
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 เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่? เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด 

มีข้อสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มติ : หลังจากท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้ งให้ นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ ์ 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4496 หรือ นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4521  

หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4807 หรือ นางสาวณรยา ศรีสุข  

ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9188 ผูส้อบบญัชีแห่ง บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชี 

ของบริษทัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 2568 และก าหนดเงินค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีภายใน

วงเงินไม่เกิน 1,490,000 บาท โดยท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉันทข์องจ านวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงันี้  

มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 28 3,272,032,597 100 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง  - - - 

รวม 28 3,272,032,597 100 

  เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้  คณะกรรมการได้หมดวาระและเรื่องที่จะเสนอให้ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามที่จะสอบถามหรือไม่? 

  นายพศวัต ผานิชชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทเหลือวงเงินกู้ ยืมกับธนาคารต่างๆ  

เพื่อใช้ในการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ของโครงการบริษัทประมาณเท่าใด  

  นายศุภฤกษ์ ศศิปภาณุวัฒน์ ผู้ อ านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ  ได้ชี้ แจงว่า  

ตามข้อมูลที่เปิดเผยใน One Report ณ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีวงเงินกู้ ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน 

ที่ยังไม่เบิกใช้ทั้งหมด 1,928 ล้านบาท 

  นายพศวัต ผานิชชัย ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะว่า ในสภาวะที่ Developer หลายรายมีปัญหาเกี่ยวกับ 

สถานการณ์ด้านการเงินและเกิดจากสถานการณ์แผ่นดินไหวที่ผู้ บริโภคต้องการความมั่นใจในการซื้ อ

อสังหาริมทรัพย์ จึงอยากขอให้ทมีผู้บริหารสร้างโอกาสนี้  การท า Marketing เพื่อให้ผู้บริโภครู้จักและสร้างความ

มั่นใจให้กบัแบรนด์อสีเทอร์นสตาร์ และเป็นการเพิ่มโอกาสให้กบับริษัท  

  นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม กรรมการผู้ จัดการ ได้กล่าวในที่ประชุมว่า ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นมาก  

ซึ่งกอ็ยู่ในแผนทั้งหมดอยู่แล้ว และได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 โดยได้ด าเนินการแยกเป็น  

2 กลุ่ม กลุ่ม (1) คอนโดมิเนียม 8 ชั้น มีการใช้แผนการตลาดว่า คอนโดมิเนียม Low Rise Safe Life  

ซึ่งโครงการควินทารา มาย’เจน รัชดา-ห้วยขวาง มีลูกค้าแวะเข้ามา 17 ราย และจอง 13 ห้อง และโครงการควินทารา 

ภูม สุขุมวิท 39 มีลูกค้าแวะเข้ามา 10 ราย และจอง 3 ห้อง โดยในเดือนเมษายน 2568 เป็นเดือนที่ไม่น่าจะมี

ลูกค้าเข้ามาจอง แต่กม็ีลูกค้าเข้ามาจอง ส่วน High - Rise คอนโดมิเนียม จะต้องใช้เชิงเทคนิคตั้งคณะท างาน

และมีการท า Q&A ตลอดเดือนเมษายน 2568 โครงการควินทารา มาย’เดน โพธิ์นิมิตร มีลูกค้าเก่า 388 ราย  

มีสอบถามเข้ามาประมาณ 100 ราย ได้มีการตั้ งทีม Q&A ตอบลูกค้าทั้ งหมด ค าถาม  Basic ผู้ รับเหมา 

เป็นคนจีนหรือไม่  เหล็กเป็นเหล็กจีนหรือไม่ ผลทดสอบเหล็กเป็นอย่างไร ซึ่ งได้ชี้ แจงไปแล้วว่าผู้ รับเหมา 

เป็นคนไทย เป็นบริษัท SMC เตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนเหล็กของบริษัทใช้เหล็กที่ผลิต 
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ในประเทศไทย มีผลทดสอบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ผลทดสอบให้ดู และเรื่อง 

ความเชื่อมั่นได้ท ารายงานมีวิศวกรระดับวุฒิ และในเดือนพฤษภาคม 2668 บริษัทออกแบบ บริษัท สถาปนิก 

A49 จ ากัด  เชิญวิศวกรและสถาปนิกมาอัดคลิปถ่ายท าระบบคอนโดมิเนียม High - Rise ของโครงการควินทารา  

มาย’เดน โพธิ์นิมิตร เป็นระบบที่แตกต่างจากของบริษัทอื่นอย่างไร โดยในเดือนมิถุนายน 2568 ที่เชิญลูกค้ามา

ชมคลิปดังกล่าวพร้อมชมสถานที่ ข้อส าคัญคือให้วิศวกรท าหน้าที่อธิบาย มีระบบ 3 D ให้ชม และพาเย่ียมชม

สถานที่ และในเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2568 จะมีแคมเปญไปเรื่อยๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่อง

ความปลอดภัยให้กับลูกค้า และสุดท้าย ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทได้น าระบบ Smart Building Monitoring 

Wireless Sensors ซึ่งใช้ในประเทศญี่ปุ่ น ประเทศอเมริกา และประเทศอิตาลี ที่มีแผ่นดินไหวมาติดตั้งตามจุดต่างๆ 

ของตึก บริษัทจึงได้น ามาศึกษา ในการน ามาติดตั้งส าหรับโครงการควินทารา มาย’เดน โพธิ์นิมิตร ซ่ึงเป็นการ

ก้าวไปอกีขั้นในการสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยในส่วนนี้  

  นายเกษม อาคเนย์สุวรรณ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทมีแผนที่จะใช้ประโยชน์จากที่ดินว่างเปล่า 

600 กว่าไร่ ที่จังหวัดระยองอย่างไร 

  นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้ท าการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ให้

ค าแนะน าส าหรับที่ดินหลายแปลงไม่ใช่เพียงแปลงนี้ แปลงเดียว แปลงที่ดิน 600 ไร่ ในระหว่างที่ยังขายไม่ได้  

ได้มีการศึกษาเรื่อง Solar Farm โดยมีการเชิญนักลงทุนที่สนใจเรื่อง Solar Farm มาลงทุนและจัดพื้นที่ ซึ่งจะเป็น

ชาวเยอรมันกับชาวต่างประเทศอีกประเทศหนึ่งก าลังศึกษาว่าในพื้ นที่ดังกล่าว หากท า Solar Farm จะเป็นอย่างไร  

ซึ่งบริเวณดังกล่าวนี้ เริ่มมีโรงงานประกอบรถยนต์และโรงงานอื่น  หรือ ในการบริหารให้ผู้ประกอบการอื่น 

ไปลงทุน เป็นขั้นตอนต่อไป แต่ส่วนแรกคือ Solar Farm 

  นางสาวพิมพิศาภัสณ์ ตั้งตรงจิตร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ราคาประเมินที่ดินที่อยู่ในรายงานประจ าปี 

2567 เป็นข้อมูล Update เมื่อใด 

  นายศุภฤกษ์ ศศิปภาณุวัฒน์ ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ ได้ชี้แจงที่ว่า ข้อมูล

การประเมินที่ดินของบริษัทล่าสดุประเมินช่วงปลายปี 2566 

  หลังจากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามแล้ว เลขานุการที่ประชุมจึงเรียนเชิญประธานที่ประชุม

กล่าวปิดการประชุม 

  ประธานในนามของคณะกรรมการบริษัทได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและสนับสนุน

กจิการของบริษัทมาด้วยดีโดยตลอด และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.32 น. 

 

  
 ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม 

 (นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์) 

 
 

                

 ลงชื่อ  ผู้บันทกึการประชุม 

  (นางสาวชลธชิา พรรณสมัย) 


